
sþ. 129. Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um menntun starfsfólks í ferðamannaþjónustu.

Frá Unni Stefánsdóttur.

Hefur ráðherra áform um að efla menntun starfsfólks í
a. hótelrekstri og veitingagreinum,
b. ferðaþjónustu,
e. matvælaiðnaði?

Ef svo er, hver eru þau?

Skriflegt svar óskast.

[124. mál]


